

UBND TỈNH AN GIANG  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1865~~ /VPUBND-KSTT  
V/v phúc đáp phản ánh, kiến  
nghị của ông Trần Bảo Trọng

An Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Ông Trần Bảo Trọng

Địa chỉ: 81, ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Qua nội dung đơn khiếu nại ngày 26/3/2018 của ông Trọng, khiếu nại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới chậm trả hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, từ khi ông Trọng nộp hồ sơ vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cuối năm 2016. Đến nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Chợ Mới không trả lời cho ông Trọng biết là hồ sơ có hợp lệ hay không, hay cần phải làm thủ tục gì" mà ông nộp tại Sở Tư pháp. Do không thuộc thẩm quyền giải quyết, ngày 02/4/2018 Sở Tư pháp đã chuyển đơn khiếu nại của Ông đến Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Để làm rõ nội dung Ông khiếu nại, ngày 10/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1609/VPUBND-KSTT đề nghị UBND huyện Chợ Mới xem xét giải quyết hồ sơ của Ông.

Ngày 17/4/2018 UBND huyện Chợ Mới có công văn số 596/UBND-NC về trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trọng, qua đó UBND huyện Chợ Mới đã làm đúng quy trình (hồ sơ nhận ngày 07/01/2015, hẹn trả kết quả là ngày 29/01/2015 cho ông Lương Trần Khánh được bà Trần Huyền Trân ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính; Đến ngày hẹn trả kết quả, ông Lương Trần Khánh đã đến Bộ phận một cửa để nhận hồ sơ đi thực hiện nghĩa vụ thuế, tuy nhiên đến nay vẫn không thấy ông Khánh nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ thuế để nhận giấy chứng nhận); việc ông Trọng cho rằng "Bộ phận Một cửa không trả lời cho chúng tôi biết là hồ sơ có hợp lệ hay không, hay cần phải làm thủ tục gì" là không đúng. Hiện nay, để nhận giấy chứng nhận ông Trọng cần liên hệ ông Lương Trần Khánh (người được ủy quyền) nhận hồ sơ và nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới để được nhận giấy chứng nhận.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến ông Trọng được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP, KSTT.

(Gửi kèm Công văn số 596/UBND-NC ngày 17/4/2018 của huyện Chợ Mới)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**La Phước Kiên**